

กองบางสะพาน ทุเรียนพื้นบ้าน ที่บ้าน ๓ อย่างที่คิด

สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช



ทุเรียนเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับชาวสวน เป็นที่นิยมของผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างชาติ จนได้รับสมญานามว่าเป็นราชาแห่งผลไม้

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีทุเรียนพันธุ์ดีอยู่จำนวนมาก สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อให้มีรายได้ จึงคำนึงถึงความสำคัญของสินค้าอัตลักษณ์ชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอบางสะพานในอนาคต

อำเภอบางสะพาน มีทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านที่มีศักยภาพ สามารถผลักดันให้เป็นพืชสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้ โดยในปี 2561 กรมวิชาการเกษตร สนับสนุนให้นายธวัชชัย เทศรำลึก เกษตรกรเจ้าของพันธุ์ทองบางสะพาน นำทุเรียนขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทุเรียนพันธุ์ทองบางสะพาน ได้จากการคัดเลือกพันธุ์ในพื้นที่ของสวนมีดงค์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายธวัชชัย เทศรำลึก เป็นผู้ดูแลสวน ในปี 2526 นายสมัย เทศรำลึก ได้นำกิ่งทุเรียนพันธุ์หมอนทองจากจังหวัดนนทบุรีมาปลูกภายในสวน แต่ปลูกไประยะหนึ่ง ยอดของต้นทุเรียนหักลง ต้นตอทุเรียนซึ่งเกิดจากการเพาะเมล็ดทุเรียนไม่ทราบพันธุ์ได้แตกยอดใหม่ขึ้นมา จึงปล่อยให้ต้นเจริญเติบโตจนกระทั่งออกดอกและติดผล ในปี 2533 เมื่อสามารถเก็บเกี่ยวผลได้ พบว่ามีความแตกต่างจากพันธุ์อื่น คือ ผลเดี่ยวรูปไข่ ผลกว้างประมาณ 17.4 เซนติเมตร ผลยาวประมาณ 21.8 เซนติเมตร ฐานผลกลม บุ่มลงเล็กน้อย ปลายผลค่อนข้างมน มี 5 พู ร่องพูลึกปานกลาง เปลือกสีเขียวอมเทาอ่อน เปลือกหนาประมาณ 1.3 เซนติเมตร หนามค่อนข้างสั้น หนาแน่นปานกลาง หนามแบนนูนปลายแหลมบริเวณกลางพู และแบนแหลมบริเวณร่องพู เนื้อละเอียดพอควร สีเหลืองเข้ม หนาประมาณ 1.0-2.2 เซนติเมตร มีกลิ่นอ่อน ไม่เลอะง่าย รสชาติมันอมหวาน น้ำหนักผลเฉลี่ย 2.0-5.4 กิโลกรัม จึงได้ติดตามความคงตัวของลักษณะประจำพันธุ์เป็นเวลา 25 ปี และตั้งชื่อพันธุ์ว่า **ทองบางสะพาน**

การนำไปใช้ประโยชน์

กรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์นายธวัชชัย เทศรำลึก เจ้าของสวนมีดงค์ และนายเกียง กิตติพงศ์ชน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ณ สวนมีดงค์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายคุณธวัชชัย ให้ข้อมูลว่า ทุเรียนพันธุ์ทองบางสะพาน ได้รับการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชกับทางกรมวิชาการเกษตร เมื่อเดือนตุลาคม 2561 ทำให้เกิดความภาคภูมิใจกับตนเองและครอบครัว ที่เป็นผู้คัดเลือกทุเรียนพันธุ์ดังกล่าวจนสำเร็จ ขณะนี้ทางสวนมีดงค์ได้ทำการขยายพันธุ์ทุเรียนพันธุ์ทองบางสะพาน เพิ่ม 100 ต้น และได้ขยายกิ่งพันธุ์ทุเรียนเพื่อจำหน่าย ราคาต้นละ 400 บาท มีผู้สนใจจากจังหวัดต่าง ๆ มาขอซื้อกิ่งพันธุ์ไปปลูกต่อในพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรี กาญจนบุรี ขอนแก่น และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เนื่องจากทุเรียนพันธุ์ดังกล่าวได้รับความนิยมจากประเทศมาเลเซียเป็นอย่างมาก ทุเรียนพันธุ์ทองบางสะพานให้ผลผลิตในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงช่วงปลายเดือนสิงหาคมของทุกปี

หากสนใจสามารถติดต่อคุณธวัชชัย เทศรำลึก เบอร์โทร 08 1348 7595 หรือ Facebook : สวนมีดงค์

ทองบางสะพาน ทุเรียนพื้นบ้าน ที่บ้าน ๑ อย่างที่คิด

สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช



ทุเรียนพันธุ์ทองบางสะพาน

